

HOW TO PRAY EFFECTIVELY

วิธีการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ



แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

ผู้เชื่อหลายคนเป็นห่วงคนที่รักที่ยังไม่รอดหรือถอยหลังกลับ แต่กำลังสวดอ้อนวอนด้วยความกลัวและวิตกกังวลแทนศรัทธาที่คาดหวัง สิ่งนี้ทำให้ฉันมองหาวิธีการสวดอ้อนวอนที่ชัดเจนและคำสัญญาที่แน่นอนว่าจะยึดศรัทธาของเราอย่างไร

อำนาจของผู้เชื่อ

ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์และใช้สิทธิอำนาจของเราในฐานะผู้เชื่อต่อต้านมารและกองกำลังฝ่ายตรงข้ามของมัน เราต้องรู้ว่าโดยทางพระเยซูเรามีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ (โรม8:37)

เพราะพระเยซูทรงเอาชนะมารอย่างสมบูรณ์ที่โกธา (ฮีบรู2:14; 1 ยน. 3: 8)

และเอาชนะอำนาจทั้งหมดของมาร (ลูคา10:19) นี่คือพระคำของพระเจ้าและพระองค์หมายถึงสิ่งที่พระองค์ตรัส ปัสกาลไม่เชื่อว่าเขาพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามเพราะเขาไม่เชื่อสิ่งใดและยังคงขัดขวางและกีดกันผู้ที่จะยอมแพ้ (1 ปีเตอร์5: 8) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือซาตานทดสอบเราเพื่อดูว่าเราจะยอมแพ้ต่อการโจมตีของมันหรือไม่และน่าเสียดายที่มีผู้เชื่อจำนวนมากลืมนว่าเป็นใครในพระคริสต์และซาตานเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้และพวกเขายอมแพ้แก่มัน อย่างไรก็ตามเราต้องต่อต้านปีศาจและไม่ยอมแพ้ต่อเขา (ยากอบ 4:

7) เราต้องยืนหยัดและอดทนแม้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้และเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิต (กาลาเทีย6: 9)

เพราะพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้และพระองค์จะตอบแทนผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยความมั่นใจและศรัทธาที่คาดหวัง (ฮีบรู11: 6) พระเยซูมักตรัสว่า "ให้มันเกิดขึ้นตามที่คุณเชื่อ" มัทธิว8:13; 9:29 น. ศรัทธาคืออะไร?

ตัวอย่างความเชื่อในชีวิตประจำวัน

ชาวนาหวานเมล็ดพันธุ์ของเขาและแม้ว่าเขาจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้น แต่โดยความเชื่อเขารู้ว่าเขาจะได้รับการเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม ชายคนหนึ่งนั่งในรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกล เขาไม่มั่นใจในการเดินทางของเขา ด้วยความเชื่อในทางรถไฟเขาเชื่อว่าเขาจะไปถึงจุดหมาย จะต้องมีการเจรจาจุดทางรถไฟทางแยกและทางแยกหลายแห่ง แต่นั่นเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟ เขาอ่านหนังสือหรือนอนหลับ และเมื่อเรานำความต้องการของเราไปหาพระเจ้าให้เรามอบความต้องการนั้นต่อพระเจ้าและปล่อยปาฏิหาริย์ต่อพระองค์ อย่าให้เรากังวลกับความยากลำบากและปัญหาในการหาคำตอบ นั่นคือกิจการของพระเจ้าและแนวทางของพระองค์แตกต่างจากของคุณและความคิดของพระองค์ไม่เหมือนของคุณ (อิสยาห์55:

8-9) เมื่อคุณนำนาฬิกาไปให้ช่างซ่อมนาฬิกาเขายืนยันว่าคุณจะหิงนาฬิกาไว้กับเขาจนกว่าการซ่อมแซมจะมีผล เขาไม่สามารถซ่อมแซมได้ถ้าคุณนำมันไปกับคุณ ในทำนองเดียวกันเราต้องละทิ้งความต้องการของเราไว้กับพระเจ้าและอย่าเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัย พระเจ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นไปไม่ได้และนั่นคือการตอบคำอธิษฐานของเราเมื่อเราพยายามแก้ไขปัญหาคด้วยตัวเองด้วยความกลัวและความไม่แน่นอน นี่คือการไม่เชื่อและไม่มีความเชื่อ

ไม่มีใครสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ อ่านฮีบรู11:

6. ให้เราเป็นเหมือนเปาโลและสิลาสในกิจการ

16:25 เมื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเขาคิดถึงความยิ่งใหญ่และความซื่อสัตย์ของพระองค์แม้จะมีบาดแผลและสถานการณ์ที่สิ้นหวังพวกเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและพระเจ้าก็เขย่าคุกและปล่อยพวกเขา นั่นคือความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและไม่ไขว่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง ศรัทธาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

อุปสรรคที่บอบบางของปีศาจและทัศนคติของเรา

ขอให้เรามีศรัทธาในพระเจ้าไม่ไขว่ในสถานการณ์ของเรา ให้เราต่อสู้กับความคิดเชิงลบที่ซาตานจะเข้ามาในจิตใจของเรา เขาจะแนะนำเราว่าสถานการณ์แย่งแทนที่จะดีขึ้น เขาจะแสดงให้เราเห็นรูปลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานของสถานการณ์ที่เลวร้ายลง ได้แก่

อาการและรายงานทางการแพทย์ในกรณีเจ็บป่วย เขาจะทำให้เพื่อนรักพูดกับคุณในแบบที่ออกแบบมาเพื่อก่อให้เกิดความกลัวและความสงสัย เขาจะดึงดูดความสนใจของคุณไปยังสถานการณ์คล้าย ๆ

กันในชีวิตของใครบางคนที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรม เขาจะสะสมหลักฐานต่อหน้าจิตใจของคุณที่ชี้ให้เห็นถึงความพ่ายแพ้อย่างท่วมท้น แต่ขอขอบคุณพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อเราไม่จำเป็นต้องดูรูปลักษณ์อาการและคำพูดของผู้คนเพราะเราดูหลักฐานแห่งความเชื่อเพราะฮีบรู11: 1

บอกเราว่าศรัทธาคือสิ่งที่เราทำไม่ได้

ดู. ศรัทธาคือสิ่งที่เราเห็นจนถึงเวลาดังกล่าวที่เป็นจริงในคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเรา ช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้ต้องใช้ความอดทนของเรา มันเรียกร้องความคาดหวังอย่างต่อเนื่องของเราในการดำเนินการของพระเจ้าแม้จะมีโอกาสทั้งหมด ต้องใช้การต่อสู้อย่างต่อเนื่องของเราเพื่อต่อต้านการโจมตีของปีศาจด้วยความสงสัยและการโน้มน้าวใจในแง่ลบ เราต้องการการปรับตัวต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและคำสัญญาที่ไม่ห่อถอยของพระองค์แม้ว่าจะมีความล้มเหลวอย่างชัดเจนก็ตาม สิ่งนี้ทำให้เราพิจารณาคำสัญญาของพระองค์ที่เขียนไว้ในพระวจนะของพระองค์

คำสัญญาของพระเจ้า

สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาที่เขียนด้วยสีดําและสีขาวยะหว่างพระเจ้าและผู้เชื่อและได้รับการยอมรับตลอดไป สดุดี89:34

กล่าวว่าพระเจ้าจะไม่ยอมคืนสัญญาแม้แต่คำเดียวที่พระองค์ทรงให้ไว้ เราสามารถวางศรัทธาของเราไว้ในพระคำของพระเจ้าได้อย่างปลอดภัยเพราะพระเจ้าสามารถปฏิบัติตามคำสัญญาของพระองค์และมีมากกว่าหนึ่งพัน (1 King s 08:56) อับราฮัมมั่นใจอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะสามารถทำตามสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ได้ (โรม4:21) เขารอปีแล้วปีเล่า ซาราห์อายุมากขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะมีลูกชายเมื่ออายุได้เจ็ดสิบปีนั้นเป็นเรื่องแปลกที่มนุษย์ไม่สามารถพูดได้ตามธรรมชาติ

แต่เขาไม่ยอมให้ความคิดนั้นเข้ามาในจิตใจของเขา พระเจ้าทรงสัญญา -
ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้า เขายึดคำสัญญา -
สัญญาของพระเจ้ากับเขา ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ศรัทธาของเขาสั่นคลอน ในสมัยของพระเจ้าเขาได้รับลูกชายของเขา พระเจ้าไม่เคยสายเกินไปและไม่เร็วเกินไป ดังนั้นจงมีกำลังใจและเชื่อมั่นต่อไป พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความต้องการของคุณ

ความรอด

ขอให้เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับความต้องการของเรา เพื่อให้คนที่คุณรักได้รับความรอด? คนที่ดูเหมือนอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า? เหล่าสาวกกล่าวถึงกรณีที่ยากลำบากต่อพระเจ้า "

แล้วใครเล่าจะได้รับการช่วยให้รอดจากพระเจ้า?" พวกเขาถามในมัทธิว 19: 25-26 พระเยซูตรัสว่า: " สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์

แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้" พระเจ้าจะทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างนั้นอ่อนลง เขาจะเปลี่ยนทัศนคติที่นั้น อธิษฐานและละทิ้งสิ่งที่เป็นไปได้ต่อพระเจ้าเพิก

เฉยต่อสิ่งที่ปรากฏและขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพลังการทำงานที่มหัศจรรย์ของพระองค์ ต่ าหนิซาตานสำหรับการต่อต้านและควบคุมอำนาจชั่วร้ายของมัน ในนามของพระเยซูเช่นเดียวกับที่เปาโลทำในกิจการ

16:18 อย่าลังเลที่จะใช้อำนาจของคุณในฐานะผู้เชื่อ ยน14:13; กิจการ 3:

6,16. ในขณะที่คนที่คุณรักนั้นอาจบงกชมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ให้รับรู้ว่าคุณเป็นผู้ก่อให้เกิดสิ่งนี้ ทำสงครามกับซาตานอย่างต่อเนื่องในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณผ่านสื่อของคำอธิษฐานแห่งศรัทธาส่งให้เขาปลดปล่อยเชลยในนามของพระเยซู อย่าท้อใจเมื่อดูเหมือนจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ฉันพูดว่า "

ชัดเจน"

เพราะเรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจและความคิดของคุณ การต่อต้านเป็นหลักฐานที่แน่นอนของสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้น (

เอเฟซัส6:12) และในฐานะผู้เชื่อเราอยู่ในฝ่ายแห่งชัยชนะ แสดงความรักและความสง่างามแม้ว่าคุณอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์และดูถูก ในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าจะมีทางของพระองค์ " เขาไม่ต้องการให้ใครถูกทำลาย แต่ต้องการให้ทุกคนหันหนีจากบาปของพวกเขา" (ยอห์น6:37; 1 ทิโมธี2: 4; 2 เปโตร3: 9)

การรักษา

คุณควรนำทัศนคติแบบเดียวกันนี้มาใช้มากหากคุณอธิษฐานขอให้ร่างกายที่ป่วยหายดี จงกล้าหาญและเข้มแข็งในศรัทธา ใช้สิทธิอำนาจของคุณในฐานะผู้เชื่อและเรียกร้องการรักษาตามพระสัญญาของพระเจ้า สดุดี103: 3" พระองค์ทรงยกโทษบาปทั้งหมดของฉันและทรงรักษาโรคทั้งหมดของฉัน" มัทธา8:17"

พระองค์เองทรงรับความเจ็บป่วยของเราและทรงกำจัดโรคของเรา" 1 เปโตร2 :24" ... บาดแผลของพระองค์ที่ทำให้เราหาย" มาระโก16: 17,18" ... พวกเขาจะจับมือคนป่วยใครจะหายป่วย" นี่คือการยืนยันเชิงบวกของข้อเท็จจริง คนป่วยจะได้หายดี ไม่ใช่คำกล่าวของ" อาจ" หรือ" อาจจะ" หรือ" ถ้า" แต่เป็นเชิงบวก"

จะดีขึ้น" ดังนั้นขอให้เราเชื่อมั่นในข้อความเชิงบวกเหล่านี้ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้เชื่อและพระองค์เองและคาดหวังคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเรา ในเวลาที่เหมาะสมศรัทธานี้จะปรากฏเป็นจริง พระเจ้าไม่สามารถล้มเหลวได้

วิธีเพิ่มศรัทธาของคุณ

โรม10:17

กล่าวว่า"

ศรัทธามาจากการได้ยินข่าวสารและข้อความนั้นได้ยินผ่านพระวาจาของพระคริสต์" เรามีความเชื่อในคนที่เรารู้จัก เรารู้ว่าพวกเขาเชื่อถือและมีความสามารถหรือไม่ เราหล่อหลอมศรัทธาของเราตามความรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยของพวกเขา เราจะมีศรัทธาในพระเจ้าได้อย่างไรหากเราไม่รู้จักพระองค์ทำที่ของพระองค์ที่มีต่อเราและพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเรา ดังนั้นขอให้เราทำความรู้จักกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราโดยการอ่านพระคำของพระองค์และใช้เวลาในการทำสมาธิทำความรู้จักพระองค์ให้ดีขึ้น 1 ยอห์น5: 14-15

กล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้เรามีความกล้าหาญและศรัทธาที่คาดว่าจะได้รับจากพระบิดา

ดาบนสวรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักผู้ซึ่งปรารถนาจะเทพของพระองค์ให้กับลูก ๆ ของพระองค์ เชื้อมันและคาดหวัง พระเจ้าจะให้เกียรติความเชื่อที่เรียบง่าย

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไป ในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า 540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)